



เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบกรมราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม



คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามแนวทางการบริหารจัดการดูแลผู้ต้องขังของระบบกรมราชทัณฑ์ และการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเท่าเทียม โดยเชิญ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา มาให้ข้อมูลข้อคิดเห็นในประเด็นรัฐธรรมนูญ กฎหมายและระเบียบหลักสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลอาการป่วยและการรักษาพยาบาลของผู้ต้องขัง/นักโทษ

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรให้สำนักกฎหมายค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอย่างครบถ้วนและชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วนำมาพิจารณาศึกษาอีกครั้ง และเห็นควรให้เชิญกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นต่อมุมมองของพระราชบัญญัติราชทัณฑ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ รวมทั้งกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแยกสถานที่คุมขังระหว่างผู้ต้องขังเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณาของกรมราชทัณฑ์



พิจารณาสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมการได้พิจารณาติดตามสิทธิของบุคคลในกระบวนการยุติธรรม โดยให้ความสำคัญและมีข้อห่วงใยต่อการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สิทธิของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งมีข้อเสนอแนะให้มีการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรมและการยกระดับกระบวนการสอบสวน เพื่อให้กระบวนการยุติธรรมมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น เกิดความโปร่งใส และเพื่อคุ้มครองให้ประชาชนได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

การเดินทางไปศึกษาดูงานในการดูแลผู้ต้องขัง

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาติดตามสถานการณ์เกี่ยวกับปัญหาเรือนจำแออัด แนวทางการแก้ไขปัญหาเรือนจำแออัด และการแยกสถานที่คุมขังระหว่างผู้ต้องขังเด็ดขาดกับผู้ต้องขังระหว่างพิจารณา รวมทั้งติดตามการจัดทำโครงการเรือนจำต้นแบบหรือเรือนจำน่านร่อง โดยมีกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานในวันพฤหัสบดีที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ณ เรือนจำพิเศษมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

พิจารณาศึกษาปัญหาของผู้บริโภคกรณีเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ได้ไม่เต็มปริมาตร

คณะอนุกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ได้พิจารณาศึกษาปัญหาของผู้บริโภคกรณีเติมน้ำมันในสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงแต่ได้ไม่เต็มปริมาตร โดยเชิญผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ๑) กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ๒) กรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงาน และ ๓) สมาคมการค้าผู้แทนจำหน่ายสถานีบริการน้ำมันพลังไทย มาให้ข้อมูลต่อที่ประชุม โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้กรมการค้าภายใน เร่งดำเนินการแก้ไขประกาศหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องในเรื่องการกำหนดชนิดและลักษณะของมาตรวัดปริมาตรของเหลว รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ผลิต อัตราเผื่อเหลือเผื่อขาด และอายุคำรับรอง และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มข้นซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมั่น รวมทั้งเพื่อคุ้มครองประโยชน์ของผู้บริโภคให้ได้รับปริมาณน้ำมันที่ถูกต้องโดยไม่มีค่าความคลาดเคลื่อนมาเกี่ยวข้องกับการคำนวณปริมาตร ทั้งนี้ คณะกรรมการจะติดตามปัญหาของผู้บริโภคอย่างใกล้ชิดต่อไป

